
ซีอีโอหัวเวย: บัญชีดําของสหรัฐฯ ไมไดสงผลตอหัว

เวยมากนัก

กรุงเทพฯ ประเทศไทย/ 22 สิงหาคม 2562 – บัญชีดํา (Entity List) ของสหรัฐอเมริกาไมไดสงผลกระทบตอหัว

เวยมากเทาใดนัก อุปกรณที่ใชเทคโนโลยีขัน้สูงสวนใหญของหัวเวยไมไดใชชิน้สวนของสหรัฐฯ เลย แตกลับมี

ประสทิธภิาพยิง่กวาเคย มร. เหริน เจิง้เฟย ผูกอตัง้และประธานเจาหน าที่บรหิารของ หวัเวย กลาวในการสมัภาษณ

เมื่อเร็ว ๆ น้ี

เมื่อวันจันทรที่ 19 สิงหาคม 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของสหรัฐฯ ประกาศขยายใบอนุญาตทางการคา

เพื่อใหหัวเวยสามารถซื้อผลิตภัณฑและบริการจากบริษทัอเมริกันและใหบริการแกลูกคาที่มีอยูไดตอไป

หัวเวยตอบกลับวาการตัดสินใจดังกลาวจะไมสงผลกระทบใหญหลวงตอธุรกิจของบริษทั และหัวเวยจะยังคงมุงมัน่

พัฒนาผลิตภัณฑใหดีที่สุดเทาที่จะเป็นไปได และจะมอบบริการที่ดีที่สุดใหแกลูกคาทัว่โลกตอไป

“กอนอื่นเลย โปรดรับทราบไวดวยวา การรวมพวกเราเขาไวในรายชื่อ Entity List นัน้ไมยุติธรรมเลย หัวเวยไมได

ทําอะไรผิด แตกลับตองไปอยูในรายชื่อดังกลาว” มร. เหริน เจิง้เฟย ใหสัมภาษณกับสกาย นิวส เมื่อเร็วๆ น้ี

อุปกรณที่ทันสมัยสวนใหญของเราไมไดใชชิน้สวนของสหรัฐฯ เลย แมวาในอดีตเราจะใชชิน้สวนของพวกเขาก็ตาม

อุปกรณเวอรชัน่ใหมลาสุดของเรายังมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวาเมื่อกอนถึง 30% อีกดวย” มร. เหริน

กลาว “ในปีน้ี เราจะผลิตสถานีฐาน 5G ได 600,000 ชุด และอยางน อย 1.5 ลานชุดในปีหน า นัน่หมายถึงวา เราไม

ตองพึ่งพาบริษทัอเมริกันเพื่อความอยูรอดของเราในดานน้ีเลย

“อยางไรก็ตามที เราก็จะยังอาแขนตอนรับบริษทัอเมริกันอยูเสมอ ตราบเทาที่พวกเขายังสามารถจัดหาผลิตภัณฑให

เราได เราก็จะยังซื้อชิน้สวนจากพวกเขาในปริมาณมาก ๆ ตอไป” มร. เหรินกลาวตอ “เราเชื่อวาโลกาภิวัตนนัน้จะ

สรางประโยชนใหแกทุกคน เราจึงจะไมเลือกปิดประตูใสใคร แมวาเราจะสามารถผลิตชิน้สวนบางอยางไดดวยตัวเอง

ก็ตาม”

มร. เหรินเปิดเผยวาบริษทัอเมริกันบางแหงไดเริ่มกลับมาขายชิน้สวนใหแกหัวเวยแลวและปริมาณการสัง่ซื้อจากหัว

เวยไมเคยลดน อยลงเลย

“หากไมมีทรัมปคอยโปรโมตให ผูคนมากมายทัว่โลกคงไมไดทราบวาผลิตภัณฑของหัวเวยนัน้มีความลํ้าสมัยมาก

เพียงใด ทรัมป น่ีแหละเป็นคนที่ชวยเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหเรา” มร. เหริน กลาว เมื่อนักขาวถามถึง

ประธานาธิบดีทรัมป  ซึ่งมักมีความเห็นที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกี่ยวกับหัวเวย
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จากสถิติของบริษทัในชวงไมกี่เดือนที่ผานมา หัวเวยมีผูใหบริการเครือขายมาเยี่ยมชมโรงงานเพิ่มขึ้นถึง 49%

“พวกเขาตองการมาตรวจดูวาเราจะยังจัดหาผลิตภัณฑใหพวกเขาได และเมื่อไดทราบวาผลิตภัณฑของเราไมจําเป็น

ตองใชชิน้สวนจากสหรัฐฯ พวกเขาก็ยิ่งมัน่ใจและสัง่ออเดอรจํานวนมาก” มร. เหริน กลาว

ในชวงครึ่งปีแรกของปี 2562 รายไดของหัวเวยพุงสูงถึง 401,300 ลานหยวน ซึ่งถือวาเพิ่มขึ้น 23.2% เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันเมื่อปีกอน

“บริษทัของเราไมไดตองการสิ่งใดนอกไปจากการสงมอบผลิตภัณฑที่ดีกวาและทํางานของเราใหสําเร็จลุลวง เรามี

เพียงเป าหมายเดียวและจดจออยูกับเป าหมายน้ีมาโดยตลอด เราเชื่อวาการลงทุนลงแรงในดานหน่ึงเป็นเวลาหลาย

ทศวรรษจะทําใหเรากาวขึ้นเป็นผูนําไดในที่สุด” มร. เหริน กลาวทิง้ทาย


